

ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๓๕๓๖



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ศาลากลางจังหวัดกระบี่
ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการกำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ ๖ ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑๕๐ คน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ - วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถ พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่และอำเภอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว รายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ มอบหมายให้ นายวิรัช สุธิ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ประสานงาน โทร ๐ ๗๕๒๘ ๖๙๗๕ และ ๐๘ ๙๕๙๐ ๕๒๖๗

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาคร)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นรักษาราชการแทน
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙ , ๐-๗๕๖๒-๒๔๓๗

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่” สำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับ 6 ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารและสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150 คน กำหนดจัดตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 – วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมโตมอนต์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีความคิดกว้างไกล มีสมรรถนะและขีดความสามารถพร้อมที่จะก้าวขึ้นไปเป็นนักบริหารที่ดี ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจูงจูงสร้างเครือข่าย ในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

โครงการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ซึ่งจะมีผลให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้าอบรมมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าที่พัก และค่าเดินทางได้จากงบประมาณต้นสังกัด โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การอบรมจะได้ใบวุฒิบัตรรับรอง

ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ หรือที่ www.outreach.psu.ac.th และส่งรายชื่อไปที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 หรือส่งแบบตอบรับการอบรมไปที่โทรสารหมายเลข 0 7428 6971 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการวิชาการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 6972 หรือโทร 08 1957 9208 และ 09 8683 1060
